



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
เรื่อง รายชื่อบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล
“คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งหลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการภาค แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงและ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ดีเด่น “คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ๒ นางสาวเสาวนีย์ ชาพิณพิงค์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศรีศึกษาแห่ง สป.”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อจากหน่วยงาน ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด หากภายหลัง
พบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะมีการประกาศเพิกถอนรางวัล

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกวิน เลือสกุล)
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖